



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยโพสต์ เนชั่นสุดสัปดาห์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อัย. แดงภายหลังการประชุม กกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยมี นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องการปลดกัญชาจาก ย.ส.5 เป็น ย.ส.2 เพื่อให้สามารถนำสารสกัดมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ว่า ที่ประชุมมอบให้อัย.ทำหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เพื่อให้เกิดความชัดเจน และระหว่างรอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่เสนอโดยสนช. อัย. จะทำกฎกระทรวงล๊อตตามร่าง พ.ร.บ. ควบคุมกันไป เพื่อให้เมื่อกฎหมายใหญ่ออกจะมีกฎกระทรวงรองรับได้ทันที โดยในกฎกระทรวงจะมีรายละเอียดวิธีการ เจือปน หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติต่างๆ ครอบคลุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งสารสกัด น้ำมัน ดอก ใบ คาดว่าร่าง พ.ร.บ.นี้จะเข้าสภาฯ สัปดาห์หน้า และจะออกไม่เกิน 1 เดือน</p> <p>ด้าน นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ตามที่สมาชิก สนช. 44 คน เสนอให้ ครม. โดยรพ.สธ. ในฐานะตัวแทนของรัฐบาล กล่าวว่า เห็นชอบในสาระและรับร่าง พ.ร.บ. กลับไปพิจารณาภายใต้กรอบ 30 วัน ก่อนจะส่งกลับมายัง สนช. ให้พิจารณารับหลักการวาระแรกต่อไป</p> <p>พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรพ.ยธ. เปิดเผยว่า รพ.สธ.จะรับร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่ สนช.ยกร่างขึ้นมา 17 มาตรา มาหารือกับตนพร้อมคณะทำงานจากตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำเนียบรัฐบาล ยืนยันว่ายังเป็นตามกรอบเวลาเดิมที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ในวันที่ 13 พ.ย.นี้</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด คมชัดลึก แนวหน้า ไทยโพสต์ เว็บไซต์ innnews เว็บไซต์ isranews เว็บไซต์ tnamcot กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ThaiPBS เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ amarintv</p>	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่ใน จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และภาคใต้ ช่วงวันที่ 9-10 พ.ย. 2561 ได้กำชับให้รพ.ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมรพ. แผนการจัดการบริการในสถานพยาบาล การดูแลประชาชน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่น้ำท่วม และสำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยที่ต้องล้างไต ผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก เพื่อให้ได้รับยาและการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยได้รับรายงานจากนพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า สถานการณ์น้ำท่วมเมื่อ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ใน อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย มีสถานบริการได้รับผลกระทบ 1 แห่ง คือ รพ.สต.ศรีนคร อ.บางสะพานน้อย น้ำท่วมสูง 20 ซม. วันนี้น้ำลดแล้ว เปิดบริการได้ปกติ ส่วน รพ.บางสะพานได้ดำเนินการตามแผนป้องกันน้ำท่วม ฝักระวังระดับน้ำในคลองบางสะพานอย่างใกล้ชิด ส่งต่อผู้ป่วยหนักใส่ท่อช่วยหายใจ 9 ราย และหญิงตั้งครรภ์รอคลอด 1 รายไปรพ.ประจวบคีรีขันธ์ และเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยในที่มีประมาณ 100 คน งดรับผู้ป่วยหนักที่ส่งต่อจากรพ.อื่นชั่วคราวจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ได้สำรวจผู้ป่วยที่มีนรีรับยาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.นำไปให้ที่บ้าน จัดชุดเคลื่อนที่ออกติดตามดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และประสานรถทหารไปรับผู้ป่วยล้างไตที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ รวมทั้งเตรียมทีมมิมีนทร์ออกช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน 30 นาที</p> <p>นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า น้ำยังท่วมต่อเนื่อง แม้จะยังไม่ท่วมภายในรพ.บางสะพาน แต่ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักเพิ่มอีก 6 ราย และย้ายครุภัณฑ์การแพทย์ไปตึก 6 ชั้น และรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น สำหรับรพ.สต.ทุกแห่งได้ติดตามดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบภัยน้ำท่วมใน อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย</p> <p>นพ.เชิดชาย ชยวิทย์ โฉม รพ.บางสะพาน เผยว่า ได้จัดทีมแพทย์พร้อมยาและเวชภัณฑ์ไปปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามที่ ศูนย์ประสานงานส่วนหน้า ร.ร.บางสะพานวิทยา ส่วนระดับน้ำในรพ. ด้านหลังซึ่งเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่เริ่มมีน้ำท่วม ด้านหน้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่น่าจะมีผลกระทบ ส่วนระบบไฟฟ้าและประปาได้ปรับระบบใหม่ตั้งแต่หลังน้ำท่วมใหญ่เมื่อเดือนม.ค. 2560</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า ไทยโพสต์</p>	<p><b>คำรักษาพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคล่ารายชื่อกว่า 50,000 ชื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมคำรักษาพยาบาล รพ.เอกชน ล่าสุด นายประโยชน์ เพ็ญสุด รองอธิบดีกรมการคำภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ เคยหารือกับกรมสนับสนุน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>บริการสุขภาพ พร้อมเสนอแนวทางกำกับดูแลคำรักษาพยาบาล เช่น ให้แสดงราคาค่ายาและคำรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันในรพ.เอกชนมากขึ้น และให้ประชาชนเป็นผู้เลือกและพิจารณาข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าใช้บริการ หลังจากนั้นจะเชิญตัวแทนรพ.เอกชนมาหารือเพื่อดำเนินการไปในทางเดียวกัน ส่วนข้อเสนอให้นำค่ายาและคำรักษาพยาบาลเป็นสินค้าและบริการควบคุมภายใต้พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ก.พาณิชย์ต้องหารือกับสธ.ก่อน หากเห็นด้วยจะนำเสนอให้กกร. พิจารณาก่อนนำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณากำหนดเป็นสินค้าและบริการควบคุมและมีมาตรการกำกับดูแลได้ต่อไป</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>การตรวจเชื้อเอชไอวี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวชายหลอกหลวงเด็กชายไปมีเพศสัมพันธ์ ว่า การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีเป็นช่องทางที่มีการติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด และหากร่วมเพศทางทวารหนักจะมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าการใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยา ร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวี หรือการถ่ายถอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โดยปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ต้องมีองค์ประกอบครบ 3 ข้อ คือ ช่องทางเข้าออกของเชื้อ ปริมาณของเชื้อ และคุณภาพของเชื้อ สำหรับประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือประเมินตนเองว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อ สามารถเข้ารับคำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่รพ.ของรัฐทุกแห่ง โดยใช้เพียงบัตรประชาชน และรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ฟรีตามสิทธิ สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง</p>
<p>เว็บไซต์ nationtv</p>	<p><b>ความสะอาดในร้านปิ้งย่าง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีมีผู้โพสต์ข้อความใน www.pantip.com ว่ามีอาการเจ็บคอสาเหตุจากการกินหมูปิ้งย่าง ซึ่งหมูจำนวนมากมาแต่กินเศษหมูที่ตะแกรงปิ้งหมูในช่วงกลางคืน แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการไม่ล้างตะแกรงหมูปิ้งให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาล ก่อให้เกิดเชื้อโรคต่างๆ ได้ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องล้างทำความสะอาดตะแกรงสำหรับใช้ปิ้ง-ย่างอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน โดยชุดเศษอาหารที่ติดกับตะแกรงออกก่อนล้างด้วยน้ำเปล่า และล้างด้วยน้ำผสมสารทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำผ้าสะอาด หรือแผ่นใยสังเคราะห์ช่วย แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง ส่วนภาชนะอุปกรณ์อื่นๆ ที่ล้างทำความสะอาดแล้วต้องนำมาคว่ำไว้บนตะแกรงหรือตะกร้า ซึ่งวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ให้แห้ง และต้องจัดเก็บไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ส่วนผู้บริโภคควรเลือกร้านที่ใช้ภาชนะอุปกรณ์ในการปิ้ง-ย่างที่สะอาด คนขายคนเสิร์ฟมีสุขอนามัยดี หรือเลือกร้านที่ได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ที่สำคัญควรกินอาหารให้หลากหลาย ทั้งผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ</p>
<p>เว็บไซต์ thaiquote</p>	<p><b>สุขลักษณะส้วมสาธารณะ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ควรมีการจัดการและควบคุมดูแลส้วมในแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการต่างๆ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมถึงเครื่องใช้ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในส้วม เพื่อป้องกันโรคติดต่อและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ต้องมีจำนวนที่เพียงพอ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 และต้องมีผู้ดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีบริการส้วมแบบนั่งราบหรือส้วมนั่งแบบชักโครก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาข้อเข่า และส้วมสำหรับผู้พิการต้องมีทางลาดสำหรับรถนั่ง ทั้งนี้ ส้วมสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวผ่านมาตรฐาน HAS ร้อยละ 74 จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ และผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวใส่ใจด้านความสะอาดของส้วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ</p>	<p><b>ค่าปรับนักศึกษาแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุดม คชินทร รมว.ศธ. กล่าวถึงกรณีสธ.เสนอเพิ่มค่าปรับนักศึกษาแพทย์ที่ผิดสัญญา จาก 4 แสนบาท เป็น 2.5 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ทักท้วงว่าสูงเกินไป ว่า ค่าปรับแพทย์ที่เสนอใหม่คิดจากต้นทุนการผลิตแพทย์ต่อคน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4.7 ล้านบาท ที่ผ่านมามีข้อเสนอให้เพิ่มค่าปรับเป็น 5 ล้านบาท แต่คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้เห็นว่าแพงเกินไป จึงปรับลดเหลือ 2.5 ล้านบาท ส่วนตัวเห็นว่าไม่ได้แพงเกินไป เพราะการใช้ทุนจะใช้เฉพาะเวลาใช้ทุนที่เหลือ เช่น ทำงานไปแล้ว 2 ปี เหลืออีก 1 ปี หากหนีทุนก็จ่าย 1 ใน 3 หรือประมาณ 8.3 แสนบาท</p> <p>พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า โดยส่วนตัวเห็นด้วย เพราะค่าปรับ 400,000 บาท บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2516 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน แต่ตัวเลขค่าปรับที่เพิ่มขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้รอบด้าน</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>ธาราบ้ำบัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์แห่งชาติ เผยว่า สถาบันฯ ได้นำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ธาราบำบัด คือการใช้น้ำเป็นสื่อกลางช่วยลดแรงกระแทก ลดแรงเสียดทาน ช่วยในการพยุงตัว และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งพบว่าผู้เข้ารับบริการที่มีปัญหาเรื่องปวดเข่าจะได้ผลดีที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60 และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่าธาราบำบัดช่วยบรรเทาอาการกระดูกอักเสบเรื้อรังได้ สำหรับบริการจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 1. สระน้ำ มี 3 แบบคือ สระเล็กมีอุปกรณ์ช่วยผ่อนคลายหรือเป็นแรงต้านในการออกกำลังกาย เหมาะสำหรับเด็กสมองพิการ สระกลางเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นต้องฝึก ส่วนสระใหญ่สามารถปรับระดับของสระมาถึงขอบสระได้ ทำให้ผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวสามารถขึ้นลงได้ง่าย 2. ลูเดินออกกำลังกาย ใช้ผ่อนคลายในจุดที่มีปัญหาตึง ปวด เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดเข่า 3. ห้องสตรีม ชามาน่า และจากูซซี่ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการดึงตัวของกล้ามเนื้อ ผู้ที่ต้องการผ่อนคลายและเพิ่มการไหลเวียนของกล้ามเนื้อ และ 4. Hydrophysio เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดหลัง ปวดเข่า หรือผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก</p>
สยามธุรกิจ	<p><b>เครื่องสำอางเถื่อนออนไลน์</b></p> <p>-เสนอข่าว อย. ร่วมกับ ตำรวจ บก.ปคบ. จับโรงงานผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ ย่านคลองสามวา พบของกลางเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลักลอบใส่สารปรอท สเตียรอยด์ ไฮโดรควิโนน และเครื่องสำอางไม่ได้จดทะเบียนกว่า 30 รายการ มูลค่ารวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้ทำแผนพบประชาชนสัมพันธ์ว่ามีเครื่องสำอางยี่ห้อใดบ้าง และมีอันตรายอย่างไร ผู้บริโภคสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชัน เช็คตรวจเลข อย. ได้ทันที และแนะนำว่า การเลือกซื้อยี่ห้อที่เชื่อถือได้ให้ดูฉลาก เลขจดทะเบียน 10 หลัก และมีที่อยู่ผลิตที่ชัดเจน และขอเอกสารการซื้อขายเพื่อเป็นหลักฐานดำเนินคดีภายหลัง ส่วนการตรวจสอบด้วยตัวเองให้นำมาทาที่ใต้ท้องแขนเป็นเวลา 24 ชม. หากเป็นของปลอมจะขึ้นผื่น ปวดแสบร้อน บวม หากไม่มั่นใจให้ส่งตรวจสอบที่สสจ.ทุกจังหวัด</p> <p>ด้าน น.พ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อันตรายจากเครื่องสำอางที่ผสมสารห้ามใช้ บางรายจะสะสมในร่างกาย มีผลกับปลายเส้นประสาทอักเสบ บางรายทำให้ไตเสื่อม บางรายหน้าตาต่างดาวรักษาไม่หาย ส่วนเว็บไซต์ที่ขายเครื่องสำอางผิดกฎหมาย อย.จะประสานกับตำรวจและก.ดิจิทัลฯ ปิดเว็บไซต์ต่อไป</p>
ไทยรัฐ  แนวหน้า	<p><b>โครงการหมอมชนวิ้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อิติ แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภาได้จัดโครงการหมอมชนวิ้ง โดยรพ.บ้านโป่งเริ่มรับมอบคทาวิ้งวันที่ 22 พ.ย. บริเวณหน้า ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอุกแก จ.กาญจนบุรี เวลาประมาณ 12.00 น. วิ้งเข้ารพ.บ้านโป่ง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมวิ้งโดยซื้อเสื้อหมอมชนวิ้งตัวละ 200 บาท หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม นพ.ยุทธชัย ดริสกุล ผอ.รพ.นครพนม และ นพ.กิตติศักดิ์ โปธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ ร่วมกันเปิดกิจกรรมหมอมชนวิ้ง ซึ่ง สสจ.นครพนม เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือไปยังส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งเชิญชวนแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข ข้าราชการ ประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดจนชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพในจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพดี โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. พร้อมด้วย น.ส.เขมนิจ จามิกรณ์ หรือแพนเค้ก ดาราสาวชื่อดัง ร่วมพิธี ณ จุดปล่อยตัวบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>เตือนดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปริดา วรหาร นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า อากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจะมีผลกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ขอให้หมั่นดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว อาจจะเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ได้ พยายามสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ใส่เสื้อผ้าหนาๆก่อนออกจากบ้านหรือไปทำงาน ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ จ.เลย ให้ใช้ถนนอย่างระมัดระวัง เพราะเส้นทางจะมีหมอกในตอนเช้าหรือมีฝนตก</p>
ช่อง One31 เว็บไซต์ pptvhd36	<p><b>รพ.อ่างทองชี้แจงกรณีให้ยาถ่ายพยาธิสุนัข</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ดารุณี งามภูพันธ์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.อ่างทอง ชี้แจงกรณีนางประภาพร เกตุมา ตัดใจสาเหตุการเสียชีวิตของ นายแสวง เกตุมา อายุ 60 ปี ว่าเกิดจากการที่แพทย์ให้ชื่อยาถ่ายพยาธิของสุนัขมาบดให้ทางสายยาง ว่า ยาถ่ายพยาธิตัวกลม สามารถใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ และขนาดที่ให้กับผู้ป่วยเป็นเพียงแค่ 1 ส่วน 4 ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมาก จึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ส่วนที่ต้องเป็นยาดังนี้ ก่อนจะมีการให้ยา แพทย์ได้ศึกษาและพิจารณาแล้วว่าสามารถรักษาคนไข้ได้ เนื่องจากตัวยาที่ใช้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้แล้ว และเกรงว่าพยาธิตัวกลมในตับของผู้ป่วยจะลุกลาม การที่แพทย์ให้ญาติผู้เสียชีวิตออกไปซื้อ เนื่องจากรพ.ไม่มียาดังนี้ และไม่ได้มีข้อห้ามว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ไม่ให้ญาติไปซื้อยามาเอง แต่หลังจากนี้จะพิจารณาในเรื่องนี้ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของญาติ ทั้งนี้ รพ.จะเข้าไปพบกับญาติผู้เสียชีวิตเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่รพ.ไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตจากสาเหตุใดเนื่องจากขณะที่เสียชีวิตอยู่ที่บ้านและญาติไม่ได้มีความประสงค์จะนำร่างมาชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
เว็บไซต์สปริงนิวส์	<p><b>เด็กชายถูกยิงดับ</b></p> <p>-เสนอข่าว จากเหตุชายเมายากราดยิงปืนลูกซองในงานศพเพื่อนบ้าน ทำให้กระสุนถูก ด.ช.ภูบดี ศิริพันธ์ หรือ น้องชาร์ป เสียชีวิต ในพื้นที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยน้องชาร์ป เป็นเด็กกตัญญู คอยดูแลคุณยายกับคุณทวด และมีจิตอาสาคอยช่วยเหลืองานต่างๆ ที่ รพ.สต.ขอนแก่น อยู่เสมอ ซึ่งเฟซบุ๊กเพจรพ.สต.ขอนแก่น จ.ลพบุรี ได้โพสต์แสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้ทวดและยายสำเร็จ (อสม.สำเร็จ ศิริพันธ์) ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้</p>
เว็บไซต์ newstv	<p><b>เห็นวางไข่ในหูเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Kwang Airada Preewan โพสต์ข้อความพร้อมภาพ อุทาหรณ์เตือนใจ ว่า ลูกชายบ่นปวดหูได้ 3 วัน เมื่อลองใช้ไฟฉายส่องเจอเห็นตัวใหญ่ จึงรีบพาไปรพ. แพทย์คาดว่าอยู่ในหูมานานเกินอาทิตย์เพราะเห็นวางไข่แล้ว จึงต้องส่งตัวมารพ.สวรรค์ประชารักษ์ เพื่อวางยาสลบและเอาเห็นออก</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch